

Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông
Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280

Liên lạc: Craig Beck (714) 741-5148
Ban Phát Triển Cộng Đồng



Thứ Hai, 7 tháng Tám, 2023

THÀNH PHỐ TÌM NHÀ PHÁT TRIỂN CHO DỰ ÁN NÂNG CẤP KHU VỰC TRUNG TÂM 'CIVIC CENTER'

Thành phố Garden Grove tìm kiếm những nhà thầu phát triển (development team) để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho dự án nâng cấp Trung tâm Hành chính Garden Grove. Thông qua 'Request for Qualification' (RFQ), một nhóm nhà thầu xây dựng sẽ được chọn để thiết kế, xây dựng và tài trợ cho dự án bao gồm cơ sở an toàn công cộng mới bên Sở Cảnh sát Garden Grove, cấu trúc bãi đậu xe, khu vực công viên và các tiện nghi xung quanh khu vực. Hạn chót nộp đơn là Thứ Hai, ngày 28 tháng Tám, 2023.

"Dự án nâng cấp trung tâm hành chính Garden Grove là một dự án rất cần thiết cho trung tâm thành phố của chúng ta, được thiết kế để đáp ứng không chỉ nhu cầu hoạt động của Sở Cảnh sát Garden Grove, mà cả nhu cầu chất lượng cuộc sống người dân trong cộng đồng chúng ta," Thị Trưởng Garden Grove Steve Jones chia sẻ.

Trong năm qua, Thành phố đã tổ chức các hội thảo cộng đồng, cung cấp các cuộc trưng cầu ý kiến và tham gia các sự kiện cộng đồng để tham khảo ý kiến đóng góp của công chúng về dự án nâng cấp trung tâm hành chính Garden Grove. Quan tâm của cộng đồng bao gồm: không gian sinh hoạt cho tất cả các nhóm tuổi, việc loại bỏ hồ vẹt kế thư viện Garden Grove, thêm không gian giải trí và tiện nghi ở các công viên, bãi đậu xe an toàn cho xe cộ và xe đạp, v.v.

"Với sự gia tăng của các sĩ quan tuyên thệ và nhân viên nhân sự, Sở Cảnh sát Garden Grove đã phát triển vượt bậc so với cơ sở hiện tại. Một trụ sở cảnh sát tân tiến sẽ giúp nhân viên phục vụ cộng đồng hiệu quả hơn," Cảnh sát trưởng Garden Grove Amir El-Farra cho biết.

THÀNH PHỐ TÌM NHÀ PHÁT TRIỂN CHO DỰ ÁN NÂNG CẤP KHU VỰC

2-2-2

Những cải tiến đối với các cơ sở an toàn công cộng của Sở Cảnh sát Garden Grove sẽ dựa một phần vào nguồn tài trợ hiện có của Dự Luật O. Vào năm 2018, cư dân Garden Grove đã thông qua Dự luật O, thuế kinh doanh một cent để tuyển dụng cảnh sát, duy trì thời gian gọi 9-1-1 hỗ trợ khẩn cấp và để giúp cải thiện và thay đổi Sở Cảnh sát Garden Grove hiện có, nâng cao cơ sở vật chất an toàn.

Để biết thêm thông tin về dự án Tái sinh Trung tâm hành chính Garden Grove, hãy truy cập www.ggcity.org/civic-center. Để đăng ký RFQ, hãy truy cập <https://pbsystem.planetbids.com/portal/15118/bo/bo-search>.

#